



ประกาศโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
เรื่อง ประกาศรายชื่อนักเรียนจากบัญชีรายชื่อสำรองตามลำดับคะแนน ตามจำนวนนักเรียนที่สละสิทธิ์
เพื่อเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนทั่วไป
ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ และนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
โดยการสอบคัดเลือก ปีการศึกษา 2566

ตามที่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา ได้ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนทั่วไป ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ และนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ โดยการสอบคัดเลือก ปีการศึกษา 2566 เมื่อวันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2566 นั้น

บัดนี้ ได้ดำเนินการรับรายงานตัวนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566 เรียบร้อยแล้ว มีนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือกสละสิทธิ์ จึงขอประกาศรายชื่อนักเรียนจากบัญชีรายชื่อสำรองตามลำดับคะแนน ตามจำนวนนักเรียนที่สละสิทธิ์ ดังรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้

ในการนี้จึงขอให้นักเรียนที่มีรายชื่อตามแนบท้ายประกาศดำเนินการดังนี้

1. **วันพฤหัสบดีที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2566** นักเรียนพร้อมผู้ปกครองรายงาน ณ ห้องสำนักงานวิชาการ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา เวลา 13.00 น. โดยนักเรียนแต่งกายด้วยชุดนักเรียนโรงเรียนเดิม

2. **วันเสาร์ที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2566** มอบตัว ณ หอประชุมโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา ตามเวลาที่โรงเรียนกำหนด และให้ติดตามประกาศการจัดห้องเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยทางโรงเรียนจะดำเนินการประกาศภายในวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2566 ทางเว็บไซต์ของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา www.tupr.ac.th หรือ Facebook Fan Page : Triamudomsuksapattanakarn Ratchada School

ในการมารายงานตัวและมอบตัว ขอความร่วมมือผู้ปกครอง 1 คน ต่อนักเรียน 1 คนเท่านั้น โดยนักเรียนแต่งกายด้วยชุดนักเรียนโรงเรียนเดิม และขอความร่วมมือสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่อยู่ในโรงเรียน

ทั้งนี้ นักเรียนที่มีชื่อตามเอกสารแนบท้ายประกาศไม่ดำเนินการตามกำหนดในข้อ 1 และ 2 **ถือว่าสละสิทธิ์**

ประกาศ ณ วันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2566



ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา

รายชื่อนักเรียนจากบัญชีรายชื่อสำรองที่ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566

ประเภทในเขตพื้นที่บริการ

จำนวน 4 คน

ลำดับ	เลขประจำตัวสอบ	ชื่อ - ชื่อสกุล	โรงเรียนเดิม	หมายเหตุ
1	110204	เด็กหญิง สโรชา จันทร์แจ่ม	พิบูลย์อุปถัมภ์	
2	111003	เด็กหญิง ญาณิศ สิริรุ่ง	ประชาราษฎร์บำเพ็ญ	
3	110916	เด็กหญิง รินรดา มีทอง	บ้านลาดพร้าว	
4	111323	เด็กหญิง ธัญญพิทย์ กุลชัย	สามเสนนอก	

